

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลอง

ตามที่อำเภอเมืองแพร่ ได้รายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  
เด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน และอำเภอลอง ได้รายงานขอเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า  
ซึ่งเทศบาลตำบลสวนเขื่อน และเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๖,๒๐๕,๑๐๐ บาท โดยเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ขอเปลี่ยนฐานราก  
ชนิดเสาเข็มตอกเป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ (ตามที่วิศวกรรับรอง) เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับอาคารเรียน  
ข้างเคียงไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ประกอบกับวิศวกรได้มีการรับรองผลการทดสอบปรากฏว่า พื้นดินสามารถ  
รับน้ำหนักตามกำหนดสามารถเลือกใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่ได้ และเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ให้เหตุผล  
การขอเปลี่ยนฐานรากชนิดเสาเข็มตอกเป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ เนื่องจากข้อมูลของชั้นดินที่ได้ทำการ  
เจาะทดสอบและคุณสมบัติของมวลดินด้านวิศวกรรมควบคุมไปกับลักษณะของโครงการก่อสร้างแล้ว  
เห็นควรเลือกใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่ (ตามแบบมาตรฐาน) จากการคำนวณพบว่าที่ระดับความลึกประมาณ  
๑.๕๐ เมตร มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตัน/ตารางเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่า  
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบแปลน จังหวัดจึงได้ส่งรายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาของ  
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และเทศบาลตำบลเวียงต้า พร้อมประมาณการราคา ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดแพร่ ตรวจสอบรายละเอียดการเปรียบเทียบค่างานฐานเสาเข็มตอกและฐานแผ่ ผลการทดสอบดินว่า  
เป็นไปตามมาตรฐานด้านช่างฐานรากชนิดฐานแผ่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงฐานรากมีความมั่นคง  
แข็งแรง มีผู้รับผิดชอบถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ  
ให้ความเห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญา

บัดนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการ  
พิจารณาแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงให้อำเภอเมืองแพร่แจ้งเทศบาลตำบล  
สวนเขื่อน และอำเภอลองแจ้งเทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งส่งเอกสารให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๘  
สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียงมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๓๐๕